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ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท จัด
โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ “สูงวัย ไฮเทค คร้ังท่ี ๔” หวังให้ผู้สูง
อายุมีโอกาสเข้าถึงและส่งเสริมทักษะ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบาย ของรัฐบาล

อาจารย์วจิติร จารุโณประถมัภ์ อาจารย์ประจ�า 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- 
ชัยนาท กล่าวว่า “โครงการ สูงวัย ไฮ-เทค” จัด
ขึน้เป็นครัง้ที ่๔ ซึง่จะจดัขึน้เป็นประจ�าปีละ ๒ ครัง้ 
ซึง่โครงการนีเ้ป็นการบรกิารวชิาการให้แก่ผูส้งูวยั 
ในเขตเทศบาลเมอืง จังหวดัชัยนาท ทีส่นใจในด้าน
เทคโนโลยี ทีจ่ะน�ามาประยกุต์ใช้กบัชวีติประจ�าวนั
ของตัวเองได้

“ทางศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มจษ. MOU ร่วม ๒๘ มหาวทิยาลยั

ศูนย์ฯ ชัยนาท บริการวิชาการ  

จันทรเกษม โดยศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-
ชัยนาท จับมือ ๒๘ มหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก  
ร่วมกันขบัเคลือ่นด้านการประกันคณุภาพการศกึษา 
พร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาของสถาบนั

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธวิาสน์  
ผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม - 
ชยันาทกล่าวว่า การท�าข้อตกลงความร่วมมอืครัง้นี ้ด้าน
การประกนัคณุภาพการศกึษา ระดับอุดมศกึษาภมูภิาค
ตะวนัตก มีระยะเวลาการท�าความร่วมมอื ๕ ปี โดยมี
เครอืข่ายความร่วมมอืทัง้หมด ๒๘ มหาวทิยาลัย ซึง่

จันทรเกษม- ชัยนาท ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ในการลงบริการวิชาการ ให้กับประชาชนโดย
เฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งผู้
สูงวัยส่วนใหญ่ยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของ
เทคโนโลยี และยังเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลที่จะต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้กลุ่มผู้
สูงวัยมีความรู้ และเข้าถึงด้านเทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เพื่อด�าเนินชีวิต 
ได้อย่างมคีวามสุขและปลอดภัย รวมทัง้การรูเ้ท่าทัน
โลกออนไลน์ได้อีกด้วย” อาจารย์วิจิตร กล่าว

อาจารย์วิจิตร กล่าวต่อว่า รูปแบบของการ
อบรมครั้งน้ีไม่มีความแตกต่างจากคร้ังก่อน ๆ 
มากนกัเพราะอยากให้ผูเ้ข้าร่วมได้ลงมอืฝึกปฏิบตัิ
ทั้งพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้
อนิเตอร์เนต็ รวมไปถึงการใช้แอปพลเิคชนั LINE 

ยกระดับคณุภาพมตรฐานการศกึษา

ส่งเสริมผู้สูงวัย แต่หัวใจไฮเทค 

เจตนารมณ์ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการประกนั
คณุภาพการศกึษา ระดบัสถาบนัการศกึษา ระดบั
คณะวชิา และระดับหน่วยงานเทยีบเท่า เพือ่ยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาของสถาบัน

“การท�า MOU ในครัง้นี ้จะมคีวามร่วมมือใน
การจัดกจิกรรมทีส่่งเสรมิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพฯ  
อกีทัง้ยงัร่วมมือก�ากับดแูลให้องค์กรนกัศกึษาทกุแห่ง
สร้างเครอืข่ายในการพฒันากจิกรรมนกัศกึษาทีม่ี
คณุภาพ  การตดิตาม ประเมนิผลการสร้างเครอืข่าย 
เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันางานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง และ
การจดักจิกรรมอืน่ ๆ เช่น การประชมุวชิาการ ซึง่
จะเป็นการส่งเสริมสนบัสนนุการท�างานการประกนั
คณุภาพการศกึษาร่วมกนั” ผูอ้�านวยการฯ กล่าว

ผู้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว่า การลงนามในครัง้นี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในการสร้าง
ประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานการวจิยั และ
งานสร้างสรรค์ในระดบัชาต ิอกีทัง้ยังเป็นการพฒันา
ทักษะในการท�างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศกึษา และยงัสามารถตอบตัวบ่งชีก้ารประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานในการพัฒนา

ตั้งแต่กระบวนการเริ่มไปจนใช้งานได้แบบไม่
ผิดพลาด และในการอบรมครั้งนี้ยังได้กลุ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาเป็น 
พี่เลี้ยงคอยดูแลให้กับผู้เข้าร่วมด้วย 

“โครงการนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะสร้างความรกั 
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้กับผู้เข้าร่วม
การอบรม เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเกษียณอายุ
จากการท�างาน จะเป็นกลุ่มท่ีมีเวลาว่างมาก  
จนท�าให้เกิดความเหงา หรือมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่ เปลี่ยนแปลงไป  
จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการการพูดคุย การเอาใจใส่
และต้องการสือ่สารกบัคนในครอบครวัมากกว่า
กลุ ่มคนอื่น ๆ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นสิ่งที่จะ
เติมเต็ม และสร้างคุณค่าให้กับสังคมผู้สูงวัย” 
อาจารย์วิจิตร กล่าว

บคุลากร ในการเข้าสูเ่วทกีารน�าเสนอวชิาการและ
การแข่งขนัด้านวิชาการในระดบัชาติ

นอกจากนีย้งัมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้กีย่วกบั
แนวปฏบิตัทิีด่ ีและประกนัคณุภาพการศกึษาในยคุ 
๔.๐ สามารถน�าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
บรหิารงานประกันคณุภาพการศกึษา ซึง่จะมกีารจดั
ประชมุอย่างน้อยปีละ ๔ ครัง้ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การท�าความเข้าใจในการประกนัคณุภาพการศกึษา
เป็นระยะ อกีทัง้ยงัเป็นการเตรยีมการการประชมุ
วชิาการประจ�าปีทีท่างเครอืข่ายได้ร่วมมอืกนัจดัขึน้

“การตกลงความร่วมมอืในคร้ังนี ้มเีป้าหมาย
ในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีตามตัวบ่งช้ีต่าง ๆ 
เพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์การศึกษาฯ 
อีกทั้งยังได้ต้นแบบการจัดท�า SAR การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก ซึ่งจะ
ท�าให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ มีโอกาส 
ในการพฒันากระบวนการปฏบัิตงิานให้เกิดคุณภาพ  
สามารถสร้างต้นแบบด้านการบริการวิชาการ   
โดยสร้างต้นแบบตัวบ่งชี้ด้านการบริการวิชาการ 
ทางสงัคม” ผูอ้�านวยการฯ กล่าว

ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่ออกีว่า ทางศนูย์การศกึษาฯ 
จันทรเกษม - ชัยนาท ได้มีการน�าเสนอผลงาน 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสอนของหลักสูตร
รฐัประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต”ิ และวางเป้าหมายการ
พฒันาผลงานวจิยัให้สามารถน�าเสนอในระดับสากล

“เด็กศิลป์ฯ” บ่มเพาะความรู้
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี

มุ่งมั่น + ตั้งใจ + มีงานท�า
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“ปลอดภัยในวันหยุดยาว”
 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ทาง ครม. มีประกาศให้เพิ่มวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดชดเชยปีใหม่ ซึ่งท�าให้หลาย ๆ  คน วางแผนไป
เทีย่วพกัผ่อนเนือ่งในวนัหยุดยาว และจะมีวธิกีารปกป้องกันอุบตัเิหตอุย่างไรในการเดินทาง เพือ่ต้อนรบัวันปีใหม่ท่ีจะถงึในไม่ช้า เรามาฟังความเหน็
ของชาวจันทรเกษมกันดีกว่า ว่าพวกเค้าจะมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุในวันหยุดยาวที่จะมาถึงกันอย่างไรบ้าง

นายจักรพงศ์ แสนซิว (เต้)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 ผมคดิว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ทีก่�าลงัจะมาถงึนี ้จะเป็นวนัพกัผ่อนของคนท�างาน วนัหยุด
ของคนเรียนหนังสือ หรือเป็นวันหยุดของใครอีกหลาย ๆ  คน ที่จะได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวกับ
เพือ่น ครอบครวัอย่างมคีวามสุข แต่เรากต้็องค�านงึถึงความปลอดภยัในทกุ ๆ  สถานการณ์
ต่าง ๆ ให้รอบคอบและระวังตัวให้มากข้ึน เพราะทุก ๆ เทศกาลคนจะเยอะเป็นพิเศษ  
ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังและก็ค�านึงถึงความปลอดภัยในวันหยุดยาวนี้ด้วยครับ

“หนังสือเล่มนี้สามารถน�ามาปรับใช้ใน
ชวิีตได้ทกุเร่ืองครบั ตัง้แต่การวางตัวให้เหมาะสม 
ในโอกาสต่าง ๆ  ทัง้การเข้าสงัคม,การวางแผน
บริหารไม่ว่าจะเป็นการงาน,เวลาหรอืชวีติส่วนตวั, 
การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการเรียนรู้ข้อผิด
พลาดต่าง ๆ องตัวเองเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้
ดีขึ้นในทุก ๆ บทบาทในชีวิต” หน่ึงประโยค
แรกทีไ่ด้เกริน่น�าจากการอ่านหนังสอืเล่มโปรด
ของเขา และยังสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับ
จากหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ให้กับตัวของ นายพนัธ์ปิติ เหรยีญโมรา หรอื
พ ีเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร งาน
สารบรรณ ส�านกังานอธิการบดี

“หนังสือที่ผมได้หยิบมาเป็นหนังสือเล่ม
โปรดทีต้่องอ่านเป็นประจ�า คอืหนังสอืชดุสามก๊ก
ฉบับวณิพก ซึ่งหนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๗ เล่ม 
ซึง่เสน่ห์ของสามก๊กฉบบัวณพิก คอืมมุมองอนั
บริสุทธ์ิ ท่ีมองตัวละครต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 
สอดแทรกด้วยเกล็ดความรู้ กับส�าบัดส�านวน
ช้ันบรมครูของผู้แต่ง ผสมผสานคลุกเคล้ากัน
จนได้รสอักษรอันกลมกล่อม หยิบยกมาอ่าน
ก่ีคร้ัง ๆ ก็ไม่เบื่อ” พี เล่าถึงชื่อหนังสือ และ
ประเภทของหนังสือที่อ่านเป็นประจ�า

“เน้ือหาภายในเล่มจะเป็นเรื่องราวของ
มหากาพย์สงครามช่วงยคุปลายของราชวงศ์ฮ่ัน ซึง่
ประเทศจนีในขณะนัน้บ้านเมอืงเกดิเหตกุารณ์
วุ่นวายระส�่าระสาย เกิดการแตกแผ่นดินออก
เป็นก๊กเป็นเหล่าต่าง ๆ ซึ่งท�าสงครามแก่งแย่ง
ช่วงชงิอ�านาจขบัเค่ียวกนัมา ๑๐๐ กว่าปี ก่อนที่
แผ่นดินจีนจะสงบสุขและเร่ิมยุคใหม่ของราช
วงศ์จิน้” พ ีน�าเนือ้หาภายในเล่มมาเล่าสูก่นัฟัง

“สามก๊กฉบับวณิพกของยาขอบ (โชติ  
แพร่พนัธุ)์ เป็นการเล่าเรือ่งสามก๊กผ่านตวัละคร 
และเป็นสไตล์เล่าเร่ืองโดยใช่ภาษาง่าย ๆ  เหมอืน
มญีาตผิูใ้หญ่มาน่ังเล่าให้ฟัง และเล่าเจาะลงไป
ในเรื่องราวชีวิตของตัวละครนั้น ๆ ท�าให้เรื่อง
ราวมีสีสันมีชีวิตชีวาอ่านแล้วไม่เบ่ือ ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าเสียดายครับที่ผู้ประพันธ์ (ยาขอบ) 
ได้เสยีชวีติลงก่อนท�าให้เนือ้เรือ่งและภาพรวม
ทัง้หมดของสามก๊กยงัไม่ครบถ้วนสมบรูณ์  แต่
ก็เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีมากส�าหรับผู้ที่ไม่เคยอ่าน
สามก๊กมาก่อนเลย ท�าให้ไปอ่านสามก๊กฉบับ
เต็มได้โดยไม่เบื่อครับ และยังเป็นวรรณกรรม

เร่ืองแรกที่ผมเก็บเงินซื้อเองตั้งแต่ยังเด็กด้วย
ครบั” พ ีบอกเล่าให้ฟังว่าท�าไมถงึเลอืกหนงัสอื
เล่มนี้เป็นเล่มที่โปรดปราน

“เทคนิคการอ่านของผมอย่างการอ่าน
นิยายอิงประวัติศาสตร ์แน ่นอนครับ มัน
เป็นเรื่องแต่งแน่นอน เราก็สามารถเปิดหา
ประวัติศาสตร์ของจริงท่ีเก่ียวข้องหรือที่เนื้อ
เรื่องมันไปอิงอยู่ในยุคนั้น ๆ หาอ่านเพิ่มเติม
ครบัเช่นใน Wikipedia หรอืแหล่งต่าง ๆ  มันจะ
ท�าให้เราอ่านสนกุสนานมากขึน้ เพราะท�าให้ได้
เราจะรู้เกร็ดปลีกย่อยต่าง ๆ ซึ่งการหาข้อมูล
เพิม่เตมิจากแหล่งต่าง ๆ  ท�าให้เรารูใ้นสิง่ทีเ่รา
ก�าลงัอ่านอยูไ่ด้กว้างขึน้และท�าให้ไม่เบือ่ในการ
อ่านอะไรซ�้า ๆ ด้วยครับ” พี แนะน�าเทคนิค
ส่วนตัวในเรื่องของการอ่านหนังสือ

หนังสือเล่มนี้สามารถน�ามาปรับ
ใช ้ ในชีวิตได ้ทุกเรื่องครับ ต้ังแต่การ
วางตัวให้เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ท้ัง
การเข้าสังคม,การวางแผนบริหารไม่ว่า
จะเป็นการงาน,เวลาหรือชีวิตส่วนตัว, 
การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการเรียนรู ้
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ เองตัวเองเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในทุก ๆ บทบาท
ในชีวิต

นางสาวจุฑารัตน์ ชูศิริ (ต้อม)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ก็จะมาถึงในไม่ช้าน้ี หลาย ๆ คนก็วางแผนกันไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่สิ่งที่ส�าคัญใน
การเตรยีมพร้อมคอืเชค็รถ และเส้นทางท่ีเราจะไปเท่ียวค่ะ วางแผนก่อนไปสักนดิและเชค็ร่างกายคอื ไม่ดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์เพ่ือลดอบุตัเิหตบุนท้องถนนเร่ืองง่าย ๆ  แค่นีใ้ครกท็�าได้แค่เรามวีนิยัการเดนิทางไปเทีย่วของเรากจ็ะ
สนุกและปลอดภัยดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเดินทางขับขี่บนท้องถนนอย่างไม่ประมาทนะคะ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีประวัติความเป็น
มายาวนานกว่า ๑๒๓ ปี ต้ังแต่เป็นโรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์เมื่อปี ๒๔๓๕ ในรัชกาลที่ ๕ 
เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยครู และจากวิทยาลัย
ครูมาเป็นสถาบันราชภัฏเม่ือปี ๒๕๓๘ และ
เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัเมือ่ปี ๒๕๔๗ มอียู ่๔๐ 
แห่งทั่วประเทศ 

นั บ ตั้ ง แ ต ่ ก ่ อ ตั้ ง ม า จ น ถึ ง ป ั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อไปน้ีขอเรียกเพียง 
ราชภัฏ) มีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนับล้านคน 
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาและการด�าเนิน
งานของสงัคมไทย วนันีม้คีวามขัดข้องหมองใจ
ระหว่างราชภัฏกับธนาคารไทยพาณิชย์ เน่ือง
เพราะการประกาศรบัพนักงานโดยไม่มรีาชภฏั 

สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ในประเทศไทยมีอยู ่ ๑๗๐ กว่าแห่ง แต่ละ
แห่งก็มีชื่อเสียงในความช�านาญ ความรู้ความ
สามารถแตกต่างกัน เป็น ทุน ท่ีส่ังสมมานาน
และเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับท่ัวไป ไม่ใช่
เรื่องแปลก ปัญหาความขัดแย้งแบบนี้น่าจะมี
ในประเทศไทยเท่านั้นกระมัง 

บทความนี้เขียนมาด้วยความปรารถนาดี
จากประสบการณ์ที่ เคยท�างานกับราชภัฏ
ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ 
ในฐานะกรรมการสภาสถาบันหลายแห่ง 
และกรรมการสภาใหญ่และสภาวิชาการที่
กระทรวงศกึษาธกิาร ได้บรรยายพเิศษและเป็น
ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ปรญิญาเอกให้หลายแห่ง 

จ�าได้ดีว่า ขณะที่มีการพิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ( ท่ีออกมาใน 
ปี ๒๕๓๘) นั้นมีการให้ความส�าคัญกับมาตรา
แรกที่ว่าด้วยเนื้อหาส�าคัญของพรบ.ฉบับน้ีท่ี
บอกว่า เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มีอยู่ครั้งหน่ึงประโยคน้ีหายไป และ
ผมเป็นคนทักท้วงว่า และได้ขอให้น�ากลับเข้า
มาใหม่ ซึง่คณะกรรมการสภากเ็หน็ด้วย อยาก
ถามราชภัฏวันน้ีเหมือนกันว่า ให้ความส�าคัญ
กบัมาตรานีเ้พยีงใด 

เมื่อสถาบันราชภัฏได ้ เปล่ียนมาเป ็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชบัญญัติก็ได้มี
การปรับเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน หัวใจของพรบ.
ส�าคัญยังคงอยู ่ และเขียนออกมาได้ดีและ
อยากให้อ่าน 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้าง
พลงัปัญญาของแผ่นดนิ ฟ้ืนฟพูลังการเรยีนรูเ้ชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา 

“ราชภั ฏ ”
กั บ

“ธนาคาร”

เพือ่ความเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนื
ของปวงชน มส่ีวนร่วมในการจดัการ การบ�ารงุ
รกัษา การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบ�ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก�าหนดภาระ

หน้าทีข่องมหาวทิยาลยั ดงัต่อไปนี ้(๑) แสวงหา
ความจรงิเพือ่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ บน 
พืน้ฐานของภูมปัิญญา ท้องถิน่ ภูมปัิญญาไทย 
และภมูปัิญญาสากล (๒) ผลิตบัณฑิตทีม่คีวามรู้ 
คู่คุณธรรม ส�านกึในความเป็นไทย มคีวามรกัและ
ผกูพัน ต่อท้องถ่ิน อกีทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติในชมุชน เพือ่ช่วยให้คนในท้องถิน่รูเ้ท่าทนั
การ เปลีย่นแปลง การผลติบณัฑติดงักล่าว จะ
ต้องให้มจี�านวนและคณุภาพสอดคล้องกบัแผน 
การผลติ บณัฑิตของประเทศ (๓) เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก และความ
ภมูใิจในวฒันธรรม ของท้องถิน่และของชาต ิ(๔)  
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น�า
ชมุชน ผู้น�าศาสนาและนกัการเมอืง ท้องถิน่ให้มี
จติส�านกึประชาธปิไตย คณุธรรม จรยิธรรม และ
ความสามารถในการบรหิารงานพฒันา ชมุชน
และท้องถ่ินเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม 

(๕) เสรมิสร้างความเข้มแข็งของวชิาชพีครู
ผลติและพฒันาครแูละบคุลากรทางการ ศกึษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพช้ันสูง (๖) ประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอืน่ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่การพฒันาท้องถิน่  
(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ให ้ เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการ
แสวงหาแนวทาง เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการจัดการ 
การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริม 
และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว 
พระราชด� า ริ ในการปฏิบั ติ ภ าร กิจของ
มหาวทิยาลยัเพือ่การพัฒนาท้องถิน่ 

วันนี้ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก�าลังอยู่ระหว่างการปฏิรูป หนึ่งในแนวคิด

คือการแยกประเภทของสถาบันอุดมศึกษาให้
ชดัเจนอย่างน้อย ๓ กลุม่ กลุม่หนึง่เน้นความเป็น
เลศิด้านวชิาการ หรอื academic excellence 
เป็นนกัวชิาการ อาจารย์ นกัวจิยั กลุม่สองเน้น
ความเป็นเลศิด้านวชิาชพีชัน้สงู professional 
excellence เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร 
สถาปนิก นักบัญชี ทนายความ (มีสมาคม
วิชาชีพให้การรับรอง) กลุ่มสามเน้นความเป็น
เลิศเฉพาะทาง competency excellence  
รับราชการ ท�างานพัฒนา อาชีพต่าง ๆ  

การแยกแยะอาจยงัไม่ชดัเจนนกั แต่ก็เป็น
เร่ืองดีที่จะมีการสร้างกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับประเภทของการศึกษา ไม่ใช่เอา
เกณฑ์ประเภทหนึง่ไปวดัอกีประเภทหนึง่ ตอบ
สนองความต้องการเฉพาะด้านของสงัคม และ
ไม่เรียนแบบเหมารวม แบบเรียนอะไรก็ท�าได้
ทกุอย่าง ทีส่ดุท�าอะไรไม่เป็นสกัอย่าง ท�าอะไร
ก็พอกะเทิน อย่างที่เพลงลูกทุ่งเขาร้องกัน 

อยากให้ราชภัฏพิจารณารากเหง้าของ
ตนให้ดี และทบทวนบทบาทหน้าที่ตามพระ
ราชบัญญัติ ๒๕๔๗ รวมทั้งชื่อที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
พระราชทานประหนึง่ให้เป็นจติวญิญาณ ของ
สถาบันแห่งนี้ท�าได้ตามนั้น บ้านเมืองต้อง
เจริญพัฒนาอย่างแน่นอน เพราะวันนี้มีไม่ม ี
การศกึษาเพือ่ท้องถิน่ มแีต่การศกึษาเพือ่ทิง้ถิน่
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

จารุวรรณ

แม้จะเป็นการฝึกงาน แต่ผมคดิว่าเหมอืนเป็นการท�างานจรงิ 
เลยครับ ทุกอย่างคือต้องออกมาดี ต้องท�าให้เต็มที่ 
เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบต่อบริษัท ลูกค้า หรือ
มหาวิทยาลัยได ้ ในเรื่องของศักยภาพท่ีเรามี ในการ
สร้างสรรค์ผลงานครับ

เรื่ องของโอกาส ทักษะ ถือเป ็นอีก
หน่ึงความส�าคัญ ที่จะเป็นใบเบิกทางใน
การก้าวเข้าสู ่วิชาชีพได้ ซ่ึงใบเบิกทางนี้ที่
มหาวิทยาลัยเปิดไว้ให้แก่นักศึกษา คือ การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ี
นกัศึกษาทกุคนต้องผ่านการเรยีนรู ้และแสดง
ศักยภาพของตนเอง เปรียบเสมือนเป็นเวที
เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและเข้า
สู่วิชาชีพจริงในอนาคต

ในสัปดาห์นี้ ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าขอ
น�าเสนอแบบอย่างที่ดี ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ  
สามารถก้าวสู่วิชาชีพได้ ตั้งแต่ยังไม่จบการ
ศกึษา คอื นายสรรชยั มาลยัทอง หรอื “บที” 
นกัศึกษาชัน้ปีที ่๔ แขนงออกแบบประยกุต์ศลิป์  
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่จะมาพูดถึงเส้นทางการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี และการก้าวเข้าสู่อาชพี
ของเขา เรามาฟังกนัเลยค่ะ

Q : บีท มีโอกาสได้ฝึกงานที่ไหนคะ และ
รับผิดชอบหน้าที่อะไรในการฝึกงานครั้งนี้?

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี
เด็กศิลป์ฯ บ่มเพาะความรู้

มุ่งมั่น + ตั้งใจ + มีงานท�า
A : ผมมีโอกาสได้เข ้ารับงานที่บริษัท  

มมีติ ิจ�ากัด GMM GRAMMY ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ี 
หน้าทีใ่นการจดัท�า prop ส�าหรบัรายการต่าง ๆ   
ในเครือของบริษัททั้งหมด ผมฝึกอยู่ในแผนก 
Art Director ครบั หน้าทีข่องผมทีไ่ด้รับผดิชอบ
คอื การจัดท�า prop การเซท็ฉากก่อนออกกอง  
รวมไปถงึการออกแบบด้วยครบั

Q : เมื่อมีโอกาสเข้าไปฝึกงาน บีทต้อง
ปรับตัวอย่างไรบ้าง แม้จะเป็นการฝึกงาน
แต่ก็เปรียบเสมือนเป็นการท�างาน ยากหรือ
ไม่อย่างไร?

A : ปรบัตวัเยอะพอสมควรครบั เช่น ระยะ
เวลาในการท�างานที่ไม่ได้มีเยอะเหมือนตอน
เราเรียน การบรีฟงานจากหัวหน้า การตรวจ
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รู้สึกยินดีและดีใจมากครับ ที่ได้ท�างานต่อ เพราะเราชอบในงาน
สายน้ีอยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสได้ฝึกงานเราเลยท�าอย่างเต็มที่ พี่ ๆ 
เขาอาจจะเห็นความต้ังใจของเรา เลยมีโอกาสท�าหน้าท่ีตรงน้ีต่อ
ครับ ส่วนเรื่องของการแบ่งเวลาก็ไม่ยากครับ วันธรรมดาเรียน 
เสาร์อาทิตย์ท�างานครับ ผมคิดว่าไม่เหนื่อยเลย สนุก มีความสุข
ด้วยซ�้าที่ได้ท�าในสิ่งที่เรารักและเลือกที่จะเป็นวิชาชีพเรา

มาตรฐานงาน รวมไปถงึระบบและขัน้ตอนการ
ท�างานที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ทุกอย่างค่อน
ข้างเปลีย่นไปจากตอนเรยีนพอสมควร จงึต้อง
ปรับตัวเยอะและยากพอสมควรในช่วงแรก ๆ 
แต่ไม่นานก็สามารถปรับตัวได้ดีครับ

Q : พอมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงาน บีทได้น�า
ทักษะความรู้ด้านใดไปใช้บ้าง และสามารถ
ไปใช้ได้อย่างไร?

A : หลัก ๆ  เลยจะเปน็วธิคีิด การออกแบบ 
แล้วก็ทักษะพื้นฐานทั่วไปของศิลปะ ท่ีจะใช้
ในการผลิตชิ้นงานขึ้นมาครับ ซ่ึงส่ิงท่ีเรียนใน
ห้องเรียน ทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔ ปีนั้น ผมสามารถน�า
มาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเลยครบั เนือ่งด้วย
หน้าที่ที่ได้รับนั้น เป็นงานที่ตรงสายที่เรียน จึง
ท�าให้ผมดึงเอาทักษะที่ได้เรียนรู้ออกมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ครับ

Q : บีทคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้รับจาก
การฝึกงานที่นี่ บีทได้อะไรบ้าง?

A : แน่นอนครับ ว่าการได้ออกไปลงภาค
สนามนัน้ เราได้เรียนรูร้ะบบในการท�างานต่าง ๆ 
ว่ามีขั้นตอนการด�าเนินการอย่างไรในแต่ละ
งาน ได้เรยีนรูศ้พัท์ใหม่ ๆ  ในสายงานนัน้ ๆ  และ
สิง่ส�าคญัคอื ได้รบัประสบการณ์หลาย ๆ  อย่าง
ที่เราไม่เคยผ่านมาครับ รวมไปถึงได้มิตรภาพ
ดี ๆ จากพี่ ๆ ที่ท�างานครับ ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็น
สิ่งที่เราอาจหาไม่ได้จากในห้องเรียน แต่เราก็
สามารถเรยีนรูไ้ด้จากโอกาสท่ีรบัได้รบัคอื การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้

Q : บีท มีความคิดเห็นอย่างไรกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพท่ีนักศึกษาทุกคนต้อง
ผ่านตรงนี้ไปให้ได้ ก่อนจะจบการศึกษา?

A : ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับ ที่
นกัศกึษาทกุคน รวมถงึตวัผมจะได้เรยีนรู ้และ
น�าความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมือน
เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการ ทกัษะ
วิชาชีพ ไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งแม้จะเป็นการ
ฝึกงาน แต่ผมคดิว่าเหมอืนเป็นการท�างานจรงิ
เลยครับ ทุกอย่างคือต้องออกมาดี ต้องท�าให้
เต็มที่ เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบต่อ
บริษัท ลูกค้า หรือมหาวิทยาลัยได้ในเรื่องของ
ศักยภาพที่เรามีในการสร้างสรรค์ผลงานครับ

Q : รู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้รู้ว่าตนเองได้

งานทีน่ีด้่วย และยงัต้องเรยีนอยูจ่ะมกีารแบ่ง
เวลาอย่างไรในการท�างานและเรียนไปด้วย?

A : รู้สึกยินดีและดีใจมากครับ ที่ได้ท�างาน
ต่อ เพราะเราชอบในงานสายน้ีอยู่แล้ว เมื่อ
มีโอกาสได้ฝึกงานเราเลยท�าอย่างเต็มที่ พ่ี ๆ 
เขาอาจจะเหน็ความตัง้ใจของเรา เลยมโีอกาส
ท�าหน้าที่ตรงนี้ต่อครับ ส่วนเรื่องของการแบ่ง
เวลาก็ไม่ยากครับ วันธรรมดาเรยีน เสาอาทติย์
ท�างานครับ ผมคิดว่าไม่เหนื่อยเลย สนุก มี
ความสขุด้วยซ�า้ทีไ่ด้ท�าในสิง่ทีเ่รารักและเลอืก
ที่จะเป็นวิชาชีพเรา

Q : การเรียนที่สาขา แขนง ให้อะไรกับ 
บทีบ้าง จนถอืได้ว่าบทีประสบความส�าเร็จใน
ระดบัหนึง่ทีส่ามารถก้าวสูวิ่ชาชีพได้ในวนันี?้

A : นอกจากความรู ้ ทักษะที่เราได้รับ
แล้ว ยังสอนท�าให้เราได้รู้จักความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับ การวางตัว การท�างานอย่าง
เป็นระบบ และค�าว่าครอบครวัครบั เพราะเรา
เรียนเราสอนกันเหมือนครอบครัว พ่อสอนลูก 
แม่สอนลูก รับรู้ได้ถึงความรักและความหวังดี
ที่อาจารย์ทุกท่านมีต่อศิษย์ และให้พวกเรามี
ศักยภาพเช่นวันนี้ สามารถสร้างคุณค่าในตัว
เอง สร้างผลงานไปใช้อย่างเป็นประโยชน์กับ
ตัวเราและผู้อื่นครับ
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โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “สูงวัย ไฮเทค” ครั้งที่ ๔

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา

พิธีลงนามความร่วมมือ ด้านวิชาการประกันคุณภาพ 
การศึกษา มหาวิทยาลัย ๒๘ แห่ง ในการประชุมวิชาการ

ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑

 ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม เมือ่วนัที ่๘ ธนัวาคม ท่ีผ่านมา
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ร่วมตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์  
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “พัฒนาคน 

พัฒนาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”

พิธีทำ�บุญเนื่องในวันครบรอบ ๑๗ ปี ศูนย์ก�รศึกษ�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม-ชัยน�ท

ณ มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา เม่ือเรว็ ๆ  นี้

ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
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โครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 ณ  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา


